

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดแข็งค่าเล็กน้อย ก่อนกลับมาทรงตัว,GDP สหรัฐกดดันดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์ใช้นี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยช่วงเปิดตลาด หลังดอลลาร์ถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงลบของสหรัฐ แต่การที่ตลาดขาดปัจจัยใหม่มาสนับสนุน ทำให้ภาพรวมการเคลื่อนไหวในวันนี้ ยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบต่อไป

*ดอลลาร์ขยับใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน เมื่อเทียบตะกร้าสกุลเงินสำคัญในช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังร่วงลงอย่างหนัก ภายหลังจากการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ของสหรัฐ ที่หดตัวลงเกินคาด ในไตรมาสแรกที่ผ่านมา

*กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยว่า จีดีพีของสหรัฐร่วงลง 2.9% ในไตรมาส 1/57 ซึ่งเป็นการหดตัวลงมากที่สุดในรอบ 5 ปี หลังติดลบ 1.0% ในการรายงานเมื่อเดือนที่แล้ว

*กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ยังรายงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ร่วงลง 1.0% ในเดือนพ.ค. โดยลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ว่าจะทรงตัว

*บริษัทมาร์กิต เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคบริการของสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาด สู่ระดับ 61.2 ในเดือนมิ.ย. ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดก่อนหน้านี้ว่า ดัชนี PMI ภาคบริการจะอยู่ที่ระดับ 58.0 ในเดือนมิ.ย. ลดลงจากระดับ 58.1 ในเดือนพ.ค.

* Yen แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยนักวิเคราะห์ กล่าวว่า Yen ปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดที่เกิดจากการสู้รบในอิรัก โดยนักลงทุนเข้าซื้อ Yen ในฐานะแหล่งลงทุนที่ปลอดภัย

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.475 บาท

*08.38 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.46/48 เท่ากับเมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.44/48 จาก 32.47/49 เมื่อวาน

* Yen/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.73/78 จาก 101.86 เมื่อวาน

* ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3630/31 จาก 1.3629 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"บาทเปิดมาแข็งค่าเล็กน้อย ตาม regional หลังตัวเลขจีดีพีสหรัฐออกมา ไม่ค่อยดี ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงไป แต่บาทคงขยับไม่ได้มาก เพราะแรงขายหุ้นกับบอนด์ จากต่างชาติ ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆ" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในช่วงเปิดตลาด ตามทิศทางสกุลเงินในภูมิภาค หลังดอลลาร์ถูกกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจ ที่ออกมาในเชิงลบ อย่างไรก็ตาม คาดว่า เงินบาทจะยังแกว่งตัวในกรอบแคบต่อไป เพราะแรงขายหุ้นและตราสารหนี้ของต่างชาติ ยังคงมีเข้ามาต่อเนื่อง และตลาดยังขาดปัจจัยใหม่มาผลักดัน โดยกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ ยังอยู่ที่ 32.40-32.50

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ตอ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้